

...หน่วยงานร่วมในเพื่อมุกจาร ประเทศซูดาน

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ในฉบับที่แล้วผมได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ “กองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลัดที่ ๒” ให้ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงไปแล้วนะครับ และในฉบับนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของหน่วยงานร่วมในเมืองมุกจาร ประเทศซูดาน ซึ่งในพื้นที่บริเวณแห่งนี้จะมีหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่หลายหน่วยงานด้วยกัน โดยหน่วยงานเหล่านี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ การพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และในปัจจุบันการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันของเด็กๆ และผู้ใหญ่ในแถบนี้ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้

ก่อนที่จะเข้าไปดูการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ กับกองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ เรามาดูบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานราชการในตัวเมืองมุกจาร ประเทศซูดาน กันก่อนนะครับ สำหรับหน่วยงานแรกเป็นองค์กรบริการบรรเทาทุกข์คาทอลิกหรือ CATHOLIC RELIEF SERVICE (CRS) จะมีหน้าที่คอยดูแลเรื่องน้ำในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของตัวเมืองมุกจาร ซึ่งหน่วยงานที่ ๒ เป็นสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) จะคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือในค่ายผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย โดยหน่วยงานที่ ๓ เป็นองค์การอาหารโลก หรือ WORLD FOOD PROGRAM (WFP) ซึ่งจะทำหน้าที่แจกจ่ายอาหารสำหรับประชาชนและค่ายผู้พลัดถิ่น และหน่วยงานที่ ๔ เป็นโรงพยาบาลเมืองมุกจาร โดยมีหน้าที่หลักคือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลในเรื่องสาธารณสุขอีกด้วย สำหรับหน่วยงานที่ ๕ เป็นองค์การกาชาดเสี้ยววงเดือนประเทศซูดาน หรือ SUDANESE RED CRESCENT ORGANIZATIONS (SRCS) จะมีหน้าที่อบรมวิชาชีพ, จัดคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน รวมทั้งดูแลในเรื่องสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานที่ ๖ เป็นองค์การการแพทย์สากล หรือ INTERNATIONAL MEDICAL CORPS (IMC) มีหน้าที่ให้การบริการด้านการแพทย์ในเมืองมุกจาร และหน่วยงานที่ ๗ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการน้ำ หรือ WATER EQUIPMENT PROJECT (WEP) ซึ่งจะมีหน้าที่สำรวจแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำของ UNAMID โดยหน่วยงานที่ ๘ เป็นหน่วยงานช่วยเหลือและพัฒนาเมืองมุกจาร หรือ TRUST REHABILITATION AND DEVELOPMENT ORGANIZATION (TDO) จะมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และดูแลการพัฒนาเมืองมุกจาร และหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายกับหน่วยงานช่วยเหลือและพัฒนาเมืองมุกจาร นั่นก็คือ คณะกรรมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หรือ HUMANITARIAN AID COMMISSIONER (HAC) โดยหน่วยงานในตัวเมืองมุกจารทั้งหมดที่กล่าวไปก็มีเพียงแค่นี้ แต่ยังมีหน่วยงานสำคัญที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการมุกจาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกๆ หน่วยงาน นั่นก็คือ หน่วยงานด้านพลเรือน หรือ CIVIL AFFAIRS เรามาดูกันสิครับว่า หน่วยงานนี้มีบทบาทและหน้าที่อย่างไรกันบ้าง สำหรับหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักเลยก็คือ รับผิดชอบการประสานงานและให้ความช่วยเหลือกับทุกๆ หน่วยงานของหน่วยงานพลเรือนของสหประชาชาติในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่เมือง MUKJAR ทั้งหมด และบางส่วนของเมือง GARSILA

สำหรับการปฏิบัติงานกว่า ๖ เดือนที่ผ่านมา ระหว่างกองพันทหารไทยกับหน่วยงานราชการในเมืองมุกจารนั้นมีอยู่หลายภารกิจ ซึ่งผมจะยกตัวอย่างการปฏิบัติงานที่สำคัญมาบอกเล่าให้กับผู้อ่านได้รับทราบกันนะครับ

ในส่วนของภารกิจที่ออกปฏิบัติงานในตัวเมืองมุกจารนั้น เป็นการเข้าร่วมประชุมกับ WFP เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความยากลำบากของประชาชนในพื้นที่ โดยจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปร่วมกันวางแผนในการช่วยเหลือประชาชน การเข้าร่วมแจกจ่ายอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของต่างๆ ให้กับประชาชนที่ขาดแคลน การร่วมประชุมวางแผนกับหน่วยงาน CRS และหน่วยงาน TDO เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำประปา ที่กองร้อยทหารช่างได้ไปขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแห่งใหม่เอาไว้ โดยหารือแนวทางในการวางระบบการส่งน้ำประปาเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนในงานอื่นๆ อีกมากมาย

ในส่วนของภารกิจที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเมืองมุกจารนั้น นอกจากจะเป็นการร่วมออกลาดตระเวนไปยังเมืองต่างๆ ซึ่งทางกองกำลังจะร่วมวางแผน สนับสนุนยุทธโธปกรณ์ และมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ด้วย เช่น การเดินทางเข้าไปเพื่อแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่ม และยาเวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการ

เรื่องเล่าจาก
ดาร์ฟัวร์
โดย : สิบเอก บพดล ต่องเชื้อ
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา
กองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์



หน่วยงานด้านพลเรือน หรือ CIVIL AFFAIRS มีหน้าที่หลักเลยก็คือ รับผิดชอบการประสานงาน และให้ความช่วยเหลือกับทุกๆ หน่วยงานของหน่วยงานพลเรือนของสหประชาชาติในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่เมือง MUKJAR ทั้งหมด และบางส่วนของเมือง

กับปัจจัยเหล่านี้ หรือทางเจ้าหน้าที่ของเมืองนั้นได้ทำหน้าที่ขอรับการสนับสนุนมายังเมืองมุกจาร เนื่องจากประชาชนอยู่ในสภาวะขาดแคลนเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องอาหารและน้ำ

การปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของกองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ นอกจากจะสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นที่ให้แก่ประชาชนแล้ว ยังได้เข้าร่วมกับทุกๆ หน่วยงาน โดยช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ แผนการปฏิบัติงานในภายภาคหน้าของกองกำลังจะเดินทางไปขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแห่งใหม่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบจาก UNAMID จำนวน ๒ บ่อ ที่เมืองโไฟโรบาราเก่า ซึ่งเป็นเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ให้พ้นจากปัญหาความขาดแคลนเรื่องน้ำ เพราะจะเข้าสู่ฤดูร้อนจึงทำให้น้ำที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่งสภาวะความแห้งแล้งในปัจจุบัน เรื่องน้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศซูดาน

คุณผู้อ่านครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ภายใต้การนำของ พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บังคับกองกำลัง ได้ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในผืนแผ่นดินแห่งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย คุณผู้อ่านสามารถติดตามการปฏิบัติการของกองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟัวร์ ได้ที่ www.thaidarfur.tarf.mi.th หรือที่เฟซบุ๊กของ “ทีมข่าวภาคสนาม ไทย/ดาร์ฟัวร์ ผลัดที่ ๒” ซึ่งนอกจากจะได้ให้กำลังใจพวกเขาแล้ว ยังได้ติดตามข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้ทางสื่อบุคคลที่ได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.๕) เวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง หลังข่าวต่างประเทศ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า.....สวัสดิ์ครับ 🌟